

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 62/TB-UBND

Phú Thọ, ngày 25 tháng 7 năm 2012

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc tại
hội nghị triển khai dự án: Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực
nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức**

Ngày 13 tháng 7 năm 2012, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đình Cúc - Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Bồi thường Giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW), đã chủ trì hội nghị nghe Công ty Điện lực Phú Thọ báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ. Tham dự hội nghị có các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành: Công thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng; Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Cẩm Khê, Thanh Thủy, Lâm Thao, Thanh Sơn, Thanh Ba, Đoan Hùng, Tam Nông, Phù Ninh, Hạ Hòa, Yên Lập và Tân Sơn.

Sau khi nghe Công ty Điện lực Phú Thọ báo cáo triển khai thực hiện dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Phú Thọ vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức (KFW) và ý kiến của các thành viên tham gia dự họp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Dự án Nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn với mục tiêu cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối trung áp, trạm biến áp và lưới điện hạ áp ở các khu vực nông thôn, tăng cường năng lực của lưới điện phân phối, đáp ứng phát triển phụ tải, đảm bảo chất lượng điện năng; khắc phục tình trạng quá tải nghẽn lưới, giảm tổn thất điện năng, hạ giá thành điện nông thôn. Đây là dự án có quy mô đầu tư lớn (tổng mức đầu tư 541,8 tỷ đồng); địa bàn rộng (triển khai ở cả 13 huyện, thành, thị với 130 xã, phường); số hộ hưởng lợi lớn (46,7 ngàn hộ); thời gian thi công ngắn (trong năm 2013), đòi hỏi phải khẩn trương để có thể đóng dự án vào tháng 6/2014. Việc triển khai thành công dự án nguồn vốn vay của Ngân hàng tái thiết Đức có ý nghĩa rất lớn đối với tỉnh ta trong bối cảnh Chính phủ cắt giảm đầu tư công. Nếu không thực hiện đúng tiến độ thì khả năng bị điều chuyển vốn, mất vốn là rất lớn. Bởi vậy các ngành, các cấp, các đơn vị phải xác định triển khai dự án, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ công tác trọng tâm. Các ngành, các cấp, cơ quan báo,

đài, truyền thông ở tỉnh và huyện thường xuyên, kịp thời tuyên truyền để các hộ, nhân dân trong vùng dự án đồng thuận, ủng hộ triển khai dự án.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị thành lập Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng để tổ chức hoạt động ngay. Công ty Điện lực Phú Thọ cử người tham gia Hội đồng và phân công cán bộ ổn định, thường xuyên theo dõi phối hợp giải quyết công việc cùng Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng dự án các huyện, thành, thị. Công ty Điện lực Phú Thọ gửi hồ sơ dự án, bàn giao tuyến trên thực địa làm cơ sở để các huyện, thành, thị thực hiện.

- Trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, các huyện, thành, thị tạo điều kiện sớm nhất để chủ dự án có mặt bằng thi công công trình. Trường hợp vị trí đường dây, trạm biến áp có sự chông chéo với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật khác (giao thông, đô thị, khu dân cư,...); chủ dự án, các ngành, các huyện, thành, thị chủ động, kịp thời đề xuất báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến xử lý.

- Trường hợp mặt bằng dự án liên quan đến đất trồng lúa: Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chính phủ theo quy định tại Nghị định số: 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa trước khi UBND tỉnh phê duyệt thu hồi, giao đất đảm bảo không ảnh hưởng tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công công trình.

- Về các đợt kiểm đếm, trình phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng: Cơ bản nhất trí đề nghị của Công ty Điện lực Phú Thọ chia 3 bước: Đợt đầu kiểm đếm đất, tài sản, hoa màu, vị trí móng cột, móng néo, trạm biến áp; đợt sau là hành lang an toàn điện. Tuy nhiên tùy theo thực tế từng địa bàn, Công ty Điện lực Phú Thọ có thể thống nhất với các huyện, thành, thị tiến hành luôn nếu thấy phù hợp.

- Yêu cầu Công ty Điện lực Phú Thọ trình Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc bố trí vốn đủ để có kinh phí bồi thường chi trả ngay khi phương án được duyệt.

- Đồng ý theo đề nghị của Công ty Điện lực Phú Thọ, ủy quyền cho UBND các huyện, thành, thị thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường đảm bảo quy định, kịp thời đáp ứng tiến độ dự án.

3. Về 4 xã được đầu tư trong dự án này, nhưng chưa bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho Công ty Điện lực Phú Thọ: Giao UBND các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Yên Lập và Lâm Thao chỉ đạo các xã hoàn thành các thủ tục, bàn giao kịp thời không được để mất vốn khi triển khai dự án.

Yêu cầu tiến độ dự án này nhất là công tác giải phóng mặt bằng rất gấp. Ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, UBND các huyện, thành, thị: Công ty Điện lực Phú Thọ, các sở, ngành cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện, tăng

cường kiểm tra, duy trì chế độ thông tin báo cáo thường xuyên kịp thời với Ban chỉ đạo và UBND tỉnh để có thể xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc.

Thông báo để UBND các huyện, thành, thị; Công ty Điện lực Phú Thọ; các sở, ngành cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
(Đã ký)**

Thiều Vinh